

ระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง

ระเบียบวาระที่ ๑	<p>เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม</p> <p>ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามมติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวม ๕ เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. รายงานผลการดำเนินการตามมติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในที่สาธารณะของแม่น้ำ ลำคลอง ก่อนนำงบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ท่วมให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ๒. รายงานผลการดำเนินการตามมติของนายนิสสร แสงแก้ว เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบและควบคุมดูแลโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน๓. รายงานผลการดำเนินการตามมติของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ของสถานีดับเพลิง รวมทั้งภารกิจของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย๔. รายงานผลการดำเนินการตามมติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครทบทวนการดำเนินงานคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขต๕. รายงานผลการดำเนินการตามมติของนายกิตติพงษ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาฝาท่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยของประชาชน	
ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุมสภา	(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม	(ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๔	<p>เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว</p> <p>มติขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ของหน่วยรับงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติฯ ก่อนให้ความเห็นชอบ รายงานผลการพิจารณา)</p>	
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่ค้างพิจารณา	(ไม่มี)

- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ
ยุติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.
- ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
- ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



เอกสารประกอบการประชุม

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร
กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ
โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๒๒๑
โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๗๗๙